





สรุปข่าว สร.




ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยว่า การเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎกระทรวงฯ เรื่องการควบคุมสมุนไพร (กัญชา) มีผู้แสดงความเห็นเพียง 4,000 คน จึงขยายเวลาออกไปถึง 21 ก.ค. และเพิ่มช่องทางผ่าน Google Form พบประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการให้แพทย์ประจำร้านจำหน่ายกัญชา นอกจากนี้ วันที่ 16 ก.ค. จะเริ่มอบรมแพทย์กว่า 4,000 คนทั่วประเทศ เรื่องการจ่ายยากัญชา และวันที่ 17 ก.ค. เริ่มนำร่องอบรมผู้ประกอบการร้านขายกัญชา หรือบัดเทนเดอร์ (Budtender) โดยภาคเอกชน นอกจากนี้ 14 ก.ค. กรมฯ ได้เชิญ 3 สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกัญชาเข้ามาทำงานร่วมกันในลักษณะของคณะกรรมการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมบัดเทนเดอร์ตามไกด์ไลน์ทางการแพทย์ต่อไป</p>	
<p>การควบคุมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Innnews, thebetter)</p> <p>- น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จึงเร่งดำเนินการมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชาที่ผิดกฎหมายมอบหมายให้ สธ. โดย อย. และสสจ.ทั่วประเทศในการตรวจสอบและปฏิบัติการกวาดล้างอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ดำเนินการออกหนังสือสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ประกอบการที่ทำผิดกฎหมายแล้ว สำหรับบทลงโทษของผู้ที่นำกัญชามาใส่ในอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่แสดงผลการผลิตรายเข้าไม่ขออนุญาต หรือพบว่ามีส่วนผสม THC เกินไปจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำคุกปรับ และขอย้ำเตือนประชาชนผู้ประกอบการและกลุ่มวัยรุ่นให้ตระหนักถึงอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์กัญชาซึ่งมีส่วนผสมของสาร THC และ CBD ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและมีฤทธิ์เสพติด เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ผิดกฎหมายสร้างความเสียหายต่อสุขภาพของประชาชน และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสารเสพติดในรูปแบบใหม่เพื่อสังคมไทยที่มั่นคงและปลอดภัยในระยะยาว</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>น้ำท่วมอุตรดิตถ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, มติชน, บ้านเมือง, thebetter, sondhitalk, ch7, news1live, hfocus)</p> <p>- รมว.สร. สั่งการเจ้าหน้าที่ สธ. ดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุตรดิตถ์ และภาคเหนือตอนล่าง มอบ สสอ. และรพ. จัดทีมลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดูแลกลุ่มเปราะบาง ช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยติดเตียง เตรียมเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ และให้เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากน้ำลดให้นำชุดทำความสะอาดไปมอบให้ เบื้องต้นได้รับรายงานว่าได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิง 2 แห่ง ที่ อ.ปากท่า จ.อุตรดิตถ์ ในเทศบาลตำบล และ อบต. ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บสาหัส ผู้เสียชีวิต มีเพียงผู้บาดเจ็บเล็กน้อย</p>	
<p>ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. และในฐานะประธานกรรมการ บอร์ด สปสช. กล่าวว่า ที่ประชุม บอร์ด สปสช. รับทราบมติกรม. โครงการค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และมีมติเห็นชอบเรื่องการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จ่ายค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้น รวมถึงจัดทำแนวทางการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อการจ้างงาน Caregiver ตามนโยบายดังกล่าว เพื่อช่วยลดภาระของครอบครัวและภาครัฐพร้อมทั้งสร้างอาชีพและรายได้ในระดับชุมชน</p>	
<p>แก้ไขเบียบหมอนพื้นบ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- รมว.สธ. เผยว่า สธ. ออกระเบียบรับรองหมอนพื้นบ้าน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2568 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 ก.ค. 68 โดยยกเลิกข้อกำหนดเดิมที่ไม่ให้หมอนพื้นบ้านเรียกค่าบริการรักษาหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตปัจจุบัน ช่วยให้หมอนพื้นบ้านสามารถประกอบสัมมาอาชีพตามภูมิปัญญาที่สืบทอดมาได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ขณะที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงว่า การยกเลิกข้อกำหนดเดิมจะลดปัญหาในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และส่งเสริมการดูแลสุขภาพโดยชุมชนอย่างยั่งยืน</p>	-
<p>ไวรัสซิกา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, ch7)</p> <p>- สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เผยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในเขตสุขภาพที่ 9 ว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยสะสม 7 คน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ย้ำอันตรายของโรคไวรัสซิกาสามารถติดต่อจากแม่สู่ทารกในครรภ์ได้ อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงต่อสมอง และระบบประสาท ทารกอาจมีความผิดปกติ และพัฒนาการช้า หากมีอาการป่วยตามที่แจ้ง ห้ามซื้อยากินเอง ต้องรีบพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว จะช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตได้ แนะนำป้องกันไม่ให้ยุงกัด ทายากันยุง และนอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวดกันยุง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บภาชนะที่มีน้ำขัง ปิดให้มิดชิด</p>	-
<p>สิทธิสุขภาพกลุ่มเปราะบาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- สมาพันธ์คนไร้บ้านไทย เข้ายื่นหนังสือต่อ รมว.สธ. และประธานบอร์ด สปสช. เรียกร้องให้จัดบริการสุขภาพเฉพาะกลุ่มสำหรับคนไร้บ้าน เพื่อให้เข้าถึงสิทธิบัตรทองอย่างทั่วถึง เสนอจัดตั้งกลไกร่วมทำงาน พัฒนาระบบบริการเชิงรุก พื้นที่พักพิงกลางเมือง และฐานข้อมูลกลางด้านสิทธิการรักษา พร้อมประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นและ กทม. โดย รมว.สธ.รับข้อเสนอ พร้อมย้ำถึงปัญหาการยืนยันตัวตนเป็นอุปสรรคหลัก และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข ด้าน เลขาธิการ สปสช. ระบุจะนำข้อเสนอไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนต่อไป</p>	-
<p>บัญชีนวัตกรรมไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- บอร์ด สปสช. เห็นชอบให้หน่วยบริการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จาก “บัญชีนวัตกรรมไทย” เพื่อส่งเสริมการใช้ของที่ผลิตในประเทศ ด้านเลขาธิการ สปสช. ชี้แจงว่า รพ.ต้องจัดซื้อไม่น้อยกว่า 30% แต่สามารถมากกว่านี้ได้ตามบริบท เช่น กรณีรากฟันเทียมที่บางปีอาจจัดซื้อถึง 100% เพื่อสนับสนุนนโยบาย ส่วนปมบางส่วนมองว่าประสิทธิภาพนวัตกรรมไทยสู้ต่างชาติไม่ได้แม้ราคาถูกกว่ามากนัก ขอให้แจ้งหลักฐาน ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบให้ชัดเจนเข้า สปสช.พิจารณา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจวงใน สาธา โปสถึงประเด็นนี้ว่า พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รพ.รัฐทั่วประเทศต้องทำตามอยู่แล้ว และ สธ.ย้ำมาตลอด เพราะเป็นหน่วยงานในบังคับบัญชา ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ ไม่ใช่หน้าที่ของ สปสช. ควรไปทำงานของตัวเองให้ รพ.ไม่ขาดทุน</p>	-
<p>สถานการณ์โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (siamnews, กรุงเทพธุรกิจ, MSN, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นายอนุทิน พลิกขานศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การระบาดของโรคฝีดาษวานรในประเทศไทย กรมควบคุมโรครายงานภาพรวมของฝีดาษวานรแนวโน้มปี 2568 ไม่ได้มีการระบาดมากกว่าปี 2567 ข้อมูลล่าสุดพบผู้ป่วยฝีดาษวานรระลอกแล้ว จำนวน 40 คน ส่วนผู้เสียชีวิตสะสมมีจำนวน 13 คน ซึ่งเป็นตัวเลขสะสมตั้งแต่พบโรคฝีดาษวานรถึงแม้แนวโน้มการพบผู้ป่วยของฝีดาษวานรจะลดลง แต่ยังคงสั่งการให้ติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกรณีเดิน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทางเข้าประเทศ หากปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงการสวมถุงยางอนามัยก็จะช่วยป้องกันได้มาก รวมถึงยังช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ทั้งเอชไอวี และซิฟิลิส ซึ่งปัจจุบันพบซิฟิลิสมีการระบาดมากขึ้นอีกด้วย</p>	
<p>รัฐบาลชู 5 สมุนไพรแห่งปีสร้างรายได้ 3.5 พันล้านบาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, แนวหน้า, เดลินิวส์, hfocus, ch5, thebetter, mcot, sondhitalk, news1live, innnews)</p> <p>- นายอนุกุล พุกพานิชย์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าผลักดันสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย สร้างคุณค่าเศรษฐกิจไทย ชู 5 สมุนไพร Herb of the Year ได้แก่ ขมิ้นชัน ไพล กระชายดำ กระเทียม และกัญชา สร้างรายได้มากกว่า 3.5 พันล้านบาท พร้อมยกระดับการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรของไทย ให้เป็นระบบบริการสุขภาพทางเลือกที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย มุ่งยกระดับศักยภาพสมุนไพรไทยเป็น Soft Power ที่สามารถสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว</p>	
<p>การฝึกระวังผลกระทบการใช้ยาบาเพนดิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)</p> <p>- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ประธานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการและสาธารณสุข และที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องยาแก้ปวดทั่วไปยาบาเพนดินเชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อการเสื่อมถอยทางสติปัญญา จากการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาพบผู้ใหญ่ที่ได้รับยาบาเพนดินมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมและความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อย ความเสี่ยงดังกล่าวพบได้ชัดเจนเป็นพิเศษในผู้ใหญ่อายุน้อยอายุ 35-64 ปี ซึ่งมีอัตราการเสื่อมถอยทางสติปัญญาเพิ่มขึ้นมากกว่าสองหรือสามเท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับยา แม้จะเป็นเพียงการสังเกตและไม่ใช่อัตราการที่ยืนยันถึงสาเหตุแต่การศึกษานี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการติดตามอาการผู้ป่วยที่ใช้ยาบาเพนดินในระยะยาวเพื่อหาสัญญาณของภาวะสมองเสื่อม ดังนั้นจึงอาจยังไม่สามารถสรุปสาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน</p>	
<p>การลักลอบผลิตยาอันตรายผิดกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (fm91bkk, มติชน,)</p> <p>- ตำรวจ ดส. ลงพื้นที่ตรวจสอบฝึกระวังและติดตามดำเนินการของผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายและแปรรูปเพื่อการค้า (กัญชา) และลักลอบผลิตน้ำดื่มพืชกระท่อมผสมยาอันตรายโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ กทม. ตามนโยบายรัฐบาลกำหนด พบมีการลักลอบผลิต 4X100 และดื่มพืชกระท่อมผสมยาแก้ไอหรือยาอันตรายชนิดต่างๆ จึงนำตัวผู้ถูกจับพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.ประชาชื่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	
	-